



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### 96,8% hộ dân nông thôn đấu nối, sử dụng nước sạch



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chiều ngày 10/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo việc triển khai thực hiện đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết

(Xem tiếp trang 4)  
**PHẠM HÙNG**

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

### Nghe báo cáo đồ án quy hoạch chung khu du lịch sinh thái cồn Vành

Sáng ngày 10/1, UBND tỉnh họp nghe UBND huyện Tiền Hải báo cáo đồ án quy hoạch chung khu du lịch sinh thái cồn Vành. Theo đó, nguyên tắc điều chỉnh mở rộng quy mô khu du lịch sinh thái cồn Vành có phạm vi nghiên cứu từ khu vực cửa Ba Lạt đến cửa Lân, diện tích khoảng 7.000ha. Quy hoạch điều chỉnh nhằm phát huy thế mạnh khu

vực, phát triển bền vững, thu hút đầu tư, bảo đảm an toàn đối với các công trình quốc phòng, an ninh. Việc xây dựng khu du lịch sinh thái cồn Vành sẽ tạo điểm nhấn mới cho huyện Tiền Hải nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung trong phát triển kinh tế bền vững; khai thác tốt khả năng của vùng ven biển trong các lĩnh vực du

lich, phát triển đô thị, nghỉ dưỡng và đào tạo nghề tại chỗ; tận dụng nguồn nhân lực tại chỗ, thu hút đầu tư từ các địa phương trong nước và quốc tế; xây dựng hệ thống đô thị văn minh, hiện đại phù hợp với yêu cầu của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình

(Xem tiếp trang 4)  
**HẢI DƯƠNG**

### Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác dân vận năm 2019

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: **NGỌC TRÂM**

### LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH Khen thưởng 9 tập thể, cá nhân

Sáng ngày 10/1, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2018, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết, tôn vinh đội ngũ trí thức thông qua các hoạt

động gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, thăm, tặng quà các trí thức, doanh nghiệp có nhiều nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Để thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng tạo, Liên hiệp đã tuyên truyền, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân tham gia hội thi, cuộc thi về khoa học, kỹ thuật; chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương,

(Xem tiếp trang 4)  
**HOÀNG LANH**

### SỞ NỘI VỤ Triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 10/1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2018, ngành Nội vụ bám sát chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đã tham mưu UBND tỉnh hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành, các huyện, thành phố. Đã giảm được 1 cơ quan ngang sở, 182 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 227 cấp trường, 416 cấp phó, 287 người làm ở vị trí hành chính. Tham mưu các sở, ngành, các huyện, thành phố đẩy mạnh tinh giản biên chế. Đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 1.890 biên chế khối đảng, đoàn thể, nhà nước, 640 công chức cấp xã. Trong năm 2018, ngành đã tích cực tham mưu cho tỉnh trong công tác

(Xem tiếp trang 4)  
**NGUYỄN TÙNG**

### Ra mắt Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh

Sáng ngày 10/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được thành lập theo Quyết định số 3214 ngày 6/12/2018 của UBND tỉnh trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị: Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng cho người có công, vì vậy việc sáp nhập được thực hiện theo đúng tinh thần các nghị quyết của Đảng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị. Sau khi sáp nhập, Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh hoạt động tại 2 cơ sở: cơ sở 1 tại xã Đông Minh (Tiền Hải), cơ sở 2 tại xã Minh Quang (Vũ Thư). Tại lễ ra mắt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm

(Xem tiếp trang 4)  
**NGUYỄN CƯỜNG**

### Trao quà tết cho người nghèo

\* Sáng ngày 10/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức trao quà cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn huyện Tiền Hải. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

260 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đã được trao cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, thị trấn của huyện Tiền Hải. Đây là những suất quà trong tổng số 2.600 suất quà do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Quỹ Thiện tâm trao tặng cho 8 huyện, thành phố nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Phát biểu tại lễ trao quà, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của Tập đoàn Vingroup dành cho những đối tượng yếu thế trong xã hội. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục chung tay hỗ trợ để tất cả người nghèo trong tỉnh đều được quan tâm, chia sẻ khó khăn, giúp họ có thêm nguồn động viên khi tết Nguyên đán đã cận kề. Những người có hoàn cảnh khó khăn cần tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững.



Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phối hợp với Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) tặng quà cho người nghèo.

\* Cũng trong sáng ngày 10/1, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phối hợp với Quỹ

(Xem tiếp trang 4)  
**NHÓM PHONG VIÊN**

### Thẩm định xã nông thôn mới tại huyện Đông Hưng

Ngày 10/1, đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của tỉnh tổ chức thẩm định kết quả xây dựng NTM tại hai xã Bạch Đằng, Đông Phú (Đông Hưng).

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền hai xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhờ đó, diện mạo nông thôn và đời sống người dân có nhiều khởi sắc; các công trình điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ; trên địa bàn không còn nhà tạm, nhà dột nát. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của hai xã đều đạt trên 41 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 90%. Các tiêu chí văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị đều đạt chuẩn.



Hệ thống giao thông tại xã Bạch Đằng (Đông Hưng).

Sau khi rà soát, thẩm định mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí và lấy ý kiến của các thành viên, đoàn thẩm định đã thống nhất đánh giá hai xã Bạch Đằng, Đông Phú cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện trình UBND tỉnh xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018.

**THANH HUYỀN**

### THÁI THỤY 32 dự án xin đầu tư vào địa bàn

Năm 2018, huyện Thái Thụy có 32 dự án xin đầu tư vào địa bàn, trong đó 7 dự án đầu tư vào cụm công nghiệp, 25 dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp. Trong những dự án trên đã có 5 dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và 2 dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Thời gian tới, huyện Thái Thụy tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, phối hợp với nhà đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào địa bàn.

**TRẦN TUẤN**

### THÁI THỤY

### Hiệu quả đầu tư các công trình giao thông

(Xem trang 2)



Huyện Thái Thụy đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.456 đoạn từ cầu Vô Hối đến thị trấn Diêm Điền.

### Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

(Xem trang 3)